

ไทยเร่งก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้

เมื่อเร็วๆ นี้ สศช. และธนาคารโลกร่วมจัดสัมมนาเรื่อง “ก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในประเทศไทย” (Towards a Knowledge Economy in Thailand) ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กทม. ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เรื่อง “ก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในประเทศไทย” รวมทั้ง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งนำเสนอโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงจากองค์กร/สถาบันในประเทศและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการฯ กล่าวว่ารัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและผลิตภาพทางปัญญา ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ สอดคล้องกับแนวทางของแผนฯ 10 ที่กำหนดให้เศรษฐกิจฐานความรู้เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศ ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการศึกษาและจากการสัมมนา จะเป็นส่วนสำคัญในการนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานของรัฐบาลและแผนฯ 10

เศรษฐกิจฐานความรู้หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ คือ เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มในการพึ่งพิงนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการผลิตและกระบวนการที่จะก่อให้เกิดผลกำไร และผลิตภาพ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ ควรได้รับการส่งเสริมแลกเปลี่ยนและนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้มากกว่าเครื่องจักรกล

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า รายงานได้ชี้ว่าในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ จะต้องมุ่งการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยี เพื่อสร้างผลตอบแทนจากผลิตภาพ นวัตกรรม และความหลากหลายของผลผลิต ซึ่งต้องการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย โดยรัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยน และนำผลงานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล ซึ่งมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรม โดยร่วมมือกันเพื่อให้การวิจัยและพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ

นอกจากนี้ ได้นำเสนอการศึกษาเปรียบเทียบระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก และกรณีตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะจีนกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้อย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนาเพื่อการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจำเป็นต้องมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น

นายอาคม กล่าวในตอนท้ายว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านทุนมนุษย์ และมีการส่งออกสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีหรือทุนสูง แต่ประเทศอย่างเช่น จีน อินเดียและเวียดนามซึ่งมีวิศวกรและผู้ประกอบวิชาชีพที่มีรายได้ต่ำกว่า กำลังแข่งขันกับไทยด้วยสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง ดังนั้น ในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ประเทศไทยจำเป็นต้องมีวิศวกรและผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องเร่งการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเพิ่มบทบาทของภาคธุรกิจในการส่งเสริมการวิจัยและปรับปรุงทักษะฝีมือแรงงานไทย